



๘ มกราคม ๒๕๖๖



วันที่รับแจ้งการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	4689
เลขที่	1
วันที่	๗ ต.ค. 25๖๖
เวลา	16.18

ที่ มท ๐๘๑๒/๒๖๖๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร.ได้แจ้งชักชวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในประเด็นของหลักการ การกำกับดูแลองค์การมหาชน ความสัมพันธ์กับกระทรวง การแต่งตั้งและเข้าประชุมของกรรมการโดยตำแหน่ง และการขอจัดตั้งองค์การมหาชน ซึ่งองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะแตกต่างจากหน่วยงานของรัฐอื่นๆ โดยเฉพาะการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ และรับผิดชอบภารกิจอื่นนอกเหนือจากที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ซึ่งมีได้เป็นการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ที่มุ่งหากำไรหรือหารายได้มาเลี้ยงตัวเอง โดยเป็นภารกิจในการบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Services) เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการของราชการในการบริหาร และไม่เป็นกิจการที่มีลักษณะแข่งขันกับภาคเอกชน

เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประเภทหน่วยงานของรัฐ และองค์การมหาชนมากขึ้น จึงขอสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. "รัฐ" มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ (public service) ซึ่งถือเป็นภารกิจพื้นฐานของรัฐ โดยแบ่งประเภทของบริการสาธารณะ ได้ ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. บริการสาธารณะทางปกครอง ๒. บริการสาธารณะทางพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม และ ๓. บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม

๒. การจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐ รัฐต้องจัดทำโดยใช้องค์กรภายใต้การกำกับของฝ่ายบริหารที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล แบ่งหน่วยงานของรัฐในการกำกับของฝ่ายบริหารได้ ๔ ประเภท ได้แก่ ๑. ส่วนราชการ ๒. รัฐวิสาหกิจ ๓. องค์การมหาชน และ ๔. หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระบบราชการในภาพรวมให้แก่ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะหลักด้านที่ ๖ : ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ซึ่งกรมฯ กำหนดให้เป็นสมรรถนะหลักของข้าราชการเพิ่มเติมจากที่ ก.พ.ได้กำหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ ๕ ด้าน จึงขอความกรุณาให้ท่านแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับองค์การมหาชนดังกล่าวให้ท้องถิ่นจังหวัดได้รับทราบเพื่อแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ [www.thailocaladmin.go.th](http://www.thailocaladmin.go.th) หัวข้อหนังสือราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๓

โทรสาร. ๐ ๒๒๔๓ ๓๔๕๓